

TIỀN TỐI VIỆC CHANH THỨC THANH LẬP HỘI AI HỮU

LE THANH TRANG

Kính thưa Quý Anh Em,

Tham thoát mà anh em mình bỏ nhà của chạy giặc Cộng Sản đã bốn năm rồi! Thật là qua mau! Và là thờ Ai Hữu đã đến số 12, và ngay càng thắc chặc thêm tình ai hữu của anh em chúng mình rải rác trên khắp thế giới.

Tôi thiết nghĩ nay đã đến lúc anh em mình tiến thêm bước nữa để đi đến việc chanh thức thanh lập Hội Ai Hữu. Tôi xin mạn phép trình bày những lý do sau đây :

1. Anh em mình cần một nguồn tài chanh liên tục để nuôi dưỡng là thú Ai Hữu. Nguồn tài chanh này là một phần của niên liêm anh em hội viên sẽ đóng. Tôi xin đề nghị niên liêm là \$5.00. Anh em nào có khả năng ủng hộ nhiều hơn thì càng tốt. Riêng tôi, tôi xin bắt đầu ủng hộ cho là thú (trong khi chờ đợi ý kiến anh em v/v lập Hội) mỗi tháng \$5.00, kể từ tháng tư/1979. Làm như vậy để anh em phụ trách là thú khỏi lo ngại thiếu tiền giấy mực và tiền tem.

2. Anh em chuyên viên chạy trốn Cộng Sản ngày càng đông, nếu Hội có sẵn một số tiền thì việc giúp đỡ anh em trong thời gian trong trại tỵ nạn sẽ mau lẹ và có ý nghĩa hơn. Hơn nữa, Hội Ai Hữu sẽ là "Non-Profit Organization", thì có thể xin co-sponsor cho anh em cùng với một Cơ Quan Tu Thien Công Giáo hoặc Tin Lành v.v.... Từ trước đến nay, khi được tin anh em nào chạy đến trại tỵ nạn thì mới bắt đầu kêu gọi anh em đóng góp giúp đỡ. Việc này kéo dài thời gian quá lâu và lại không giúp anh em đồng đều. Có anh em nếu được bạn bè quen biết nhiều thì được giúp đỡ nhiều, còn anh em ít được anh em biết thì không được giúp gì cả, về vật chất lẫn tinh thần.

3. Việc lập Hội "Non-Profit" sẽ giúp anh em trừ được số tiền đóng góp cho Hội, sau khi Hội xin được Tax Exempt. Hơn nữa, việc trừ thuế càng quan trọng hơn nếu sau này anh em tổ chức họp mặt hàng năm.

4. Theo tôi được biết, hiện nay chanh phủ đang có ngân khoản trợ cấp cho các Hội "Non-Profit" để điều hành những chương trình giúp đỡ cho immigrant nói chung. Khi Hội được thanh lập và hoạt động hữu hiệu thì việc xin trợ cấp để điều hành Hội không có gì khó khăn. Nhưng người Ban Cuba tỵ nạn sang đây đang có rất nhiều cơ quan "Non-Profit" do họ thanh lập và điều hành với trợ cấp của chanh phủ để giúp cho dân họ.

Chang những Hội "non-Profit" có thể xin trợ cấp của chính phủ mà thôi, Hội còn có thể xin trợ cấp của các Foundation hay những cơ quan khác như United Way chẳng hạn.

5. Tôi xin đề nghị lấy tên Hội là :

" VIET-WORLD ARCHITECTS & ENGINEERS FRATERNITY"

Hiện tôi đang liên lạc với một luật sư ở New Orleans về thể thức lập Hội "non-profit" và sẽ thông báo anh em bản "charter" trong lá thư ký tới. Theo lời vị Luật Sư này, theo luật lệ của Louisiana, President, Vice-President, Secretary, Treasurer và Board of Directors của Hội không cần thiết phải là người ở Louisiana, miễn sao Hội có một Agent tại đây là được rồi. Vì vậy anh em có thể cử anh em trong Ban Chấp Hành ở đâu cũng được và tôi sẽ là Agent của Hội tại đây, và chịu trách nhiệm với Tiểu Bang.

Tên đây là những ý kiến của tôi. Việc anh em mình ở qua xa nhau không cho phép tổ chức đại hội để bầu ban được. Tuy nhiên để có một hình thức hoạt động hợp pháp, nhất là việc hoạt động của Hội chỉ có mục đích ái hữu và tương trợ, thì việc cử ngay một Ban chấp hành để cho Hội hoạt động cũng không có điều gì để anh em thắc mắc. Sau này có dịp tổ chức đại hội thì việc ban cử sẽ theo tục thường sẽ được tổ chức.

Kính xin anh em cho ý kiến thẳng về tôi, tôi sẽ được kết và trình anh em trong lá thư AHCC tới. Đồng thời cũng xin anh em đọc hỏi luật lệ nơi tiểu bang anh em ở coi việc lập Hội "non-profit" ra sao.

LE THANH TRANG

4958 Savoie Court

New Orleans, Louisiana 70129

Phone: (504) 254-2474

(xin gọi week-end vì ngày thường
đến 10 giờ đêm mới có ở nhà)